

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện Thông báo số 133/TB-UBND về Thông báo kết luận Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Vĩnh Linh năm 2023**

Ngày 18/8/2023, Chủ tịch UBND huyện Thái Văn Thành chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên huyện Vĩnh Linh năm 2023, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp với sự tham gia của Đại diện lãnh đạo Ban Xây dựng Tỉnh đoàn, Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBNDTTQVN huyện; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo các Ban: Ban Tổ chức; Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy; Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; Đại diện Lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện; Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Đại diện lãnh đạo UBND 18 xã, thị trấn cùng 180 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho thanh niên huyện Vĩnh Linh.

Sau Hội nghị UBND huyện đã ban hành Thông báo số 133/TB-UBND về Kết luận Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Vĩnh Linh năm 2023, theo đó đã giao các cơ quan tham mưu thực hiện các nội dung đề xuất, kiến nghị của Thanh niên. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ như sau:

#### **1. Về công tác định hướng nghề nghiệp giải quyết việc làm**

##### **a. Giải quyết việc làm**

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP; tăng cường và tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động tự vấn, giới thiệu việc làm với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp để thanh niên dễ dàng tiếp cận. Trong năm đã thực hiện:

- Tổ chức 18 hội nghị tuyên truyền các chính sách về lao động, việc làm, đào tạo nghề tại các xã, thị trấn cho đoàn viên, thanh niên, người lao động với sự tham gia của hơn 80 người/xã, thị trấn.

- Tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý, sử dụng nguồn vốn từ quỹ Quốc gia về việc làm cho đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn trên địa bàn, trong đó có sự tham gia của 149 bí thư chi đoàn.

- Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm, phát triển kinh tế và học tập. Đến nay, Đoàn Thanh niên huyện quản lý trên 1805 hộ vay, thông qua 51 tổ TKVV tại 18 xã thị trấn, với tổng nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội trên 121 tỷ đồng. Trao tặng 02 mô hình vốn vay ưu đãi cho thanh niên phát triển kinh tế trị giá

200 triệu đồng; và chiến dịch tình nguyện hè trao tặng 09 mô hình vốn vay ưu đãi cho thanh niên phát triển kinh tế trị giá 930 triệu đồng; trao mô hình vườn ươm sinh kế với 2.000 cây bóng mát gồm các loại (Giáng Hương, Osaka, Sao, Sến...) cho Đoàn thanh niên Thị trấn Hồ Xá.

### **b. Định hướng nghề nghiệp**

Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, dự báo nhu cầu tuyển dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp đến đầu tư tại địa bàn huyện để có định hướng đào tạo và giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương. Kết hợp với các cơ sở đào tạo nghề uy tín trong và ngoài tỉnh tổ chức các khoá đào tạo trên địa bàn huyện. Trong năm đã thực hiện:

- Phối hợp với các đơn vị: Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty CP Nhân lực Quốc tế Việt, Công ty CP phát triển may mặc miền Trung tổ chức tư vấn về đào tạo nghề, du học nghề, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tham gia làm việc tại doanh nghiệp may trên địa bàn cho đoàn viên thanh niên của các xã, thị trấn.

- Tổ chức ngày hội tư vấn việc làm, đào tạo nghề năm 2023 nhằm giới thiệu cơ hội việc làm, học nghề cho người lao động nói chung, trong đó có lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện (dự kiến tổ chức trong tháng 12 năm 2023).

- Tổ chức 04 Hội nghị tuyên truyền về đào tạo nghề, hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.000 đoàn viên, thanh niên tại 4 cụm xã thị trấn trên địa bàn huyện.

### **2. Về công tác xuất khẩu lao động cho thanh niên**

- Giao phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện thẩm định và giới thiệu các đơn vị có uy tín đến các xã, thị trấn để tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong năm đã phối hợp với tập đoàn An Dương tổ chức hội nghị tư vấn Xuất khẩu lao động cho ĐVTN là quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

- Phối hợp với các đơn vị: Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty CP Nhân lực Quốc tế Việt, Công ty CP phát triển may mặc miền Trung tổ chức tư vấn về đào tạo nghề, du học nghề, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tham gia làm việc tại doanh nghiệp may trên địa bàn cho đoàn viên thanh niên của các xã, thị trấn.

### **3. Về lập nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên**

#### **a. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh**

- Phổ biến sâu rộng Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật đầu tư; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và Nghị quyết số 98/NQ-CP. Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ tiếp cận đất đai; hướng dẫn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời giới thiệu địa điểm sản xuất, kinh doanh và cung cấp thông tin quy hoạch cho các doanh nghiệp đầu tư dự án để hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Công thương hỗ trợ tư vấn định hướng thị trường tiềm năng, hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia hội chợ xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ công. Thực hiện các biện pháp hạn chế cạnh tranh không lành mạnh.

- Thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ khoa học, kỹ thuật, tư vấn pháp lý... thực hiện tốt việc đối xử bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và trong tiếp cận, thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, tiếp cận tín dụng, đào tạo nghề.

- Tổ chức hành trình khởi nghiệp, tham quan học tập kinh nghiệm tại các mô hình Thanh niên làm kinh tế giỏi trên địa bàn. Tổ chức Hội nghị tập huấn về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp đối với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện

### **b. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho sản phẩm, tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm**

Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng và BQLDA PTQĐ&CNN, DLB kết nối triển khai và thông báo cho các Chủ thể, HTX, cơ sở sản xuất tham gia các Hội chợ Thương mại, các Chương trình kết nối cung cầu do Sở Công Thương và Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức.

Triển khai kết nối, hợp tác trưng bày và điểm quảng bá, giới thiệu, bán hàng các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu nông thôn huyện Vĩnh Linh tại Cửa hàng Organic Mart, địa chỉ 32 Hùng Vương, thị trấn Hồ Xá cho các sản phẩm, trong đó có một số sản phẩm của HTX có thanh niên tham gia trong đội ngũ quản lý, cụ thể: các sản phẩm Tinh dầu Mộc Sương - HTX sinh thái Vĩnh Chấp; các sản phẩm Hồ tiêu - HTX Hồ tiêu Vĩnh Linh; sản phẩm Mật ong Rú Lịnh-HTX Nông sản xanh Vĩnh Hòa... Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (zalo, facebook, tiktok...) quảng bá, giới thiệu các sản phẩm địa phương, các sản phẩm OCOP của huyện đến người tiêu dùng.

### **c. Đẩy mạnh hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên trên lĩnh vực nông nghiệp, các lĩnh vực lợi thế cạnh tranh của địa phương.**

Trong triển khai các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, UBND huyện cũng chỉ đạo phòng chuyên môn hỗ trợ cho nhiều thanh niên tại các địa phương tham gia các Chương trình dự án khởi nghiệp, cụ thể: sản xuất chế biến các loại nông sản, tinh dầu tại xã Vĩnh Chấp, Mô hình sản xuất cây giống cao su tại xã Trung Nam, mô hình vườn ươm cây tràm nuôi cấy mô Long Thành, xã Vĩnh Hà...

### **d. Phát triển ngành Thương mại - Du lịch và hỗ trợ, thu hút thanh niên tham gia phát triển du lịch.**

Thực hiện tốt Nghị quyết số 253/NQ-HĐND ngày 08/6/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh về Phát triển ngành Thương mại - Du lịch huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2022-2025. Kết quả, Tổng mức bán lẻ và dịch vụ ước đạt 5.176 tỷ đồng, tăng 16,1% so với năm 2022; Tỷ trọng ngành TM-DV chiếm 45,6%/KH 45-46%. Trong năm qua hoạt động du lịch có nhiều dấu hiệu khởi sắc

Trên địa bàn huyện đã Hình thành mới 03 điểm du lịch sinh thái, cộng đồng thu hút khách du lịch, tuy nhiên mới là bước đầu nên chất lượng phục vụ quy mô chưa tương xứng. Trong năm đã thu hút khoảng 50.000 lượt khách (trong đó có 10.000 lượt khách quốc tế. Trong đó, số lượng thanh niên tham gia vào các hoạt động du lịch trên địa bàn huyện cũng khá đông đảo.

#### **e. Thực hiện Đề án khuyến công**

Phối hợp với các đơn vị thực hiện hỗ trợ khuyến công năm 2023: Kết quả 11 đề án khuyến công huyện với kinh phí 295 triệu đồng, 01 nội dung xúc tiến thương mại 20 triệu, 01 nội dung trao đổi, học tập kinh nghiệm 70 triệu; 02 đề án khuyến công tỉnh với kinh phí 285 triệu, 01 đề án khuyến công quốc gia kinh phí dự kiến 300 triệu đồng. Trong đó, có 01 đề án “Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm nhôm hệ Xingfa và nhôm cao cấp” người đại diện là thanh niên với mức kinh phí hỗ trợ là 28 triệu đồng

### **4. Về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực học đường**

#### **a. Phòng chống đuối nước**

- Trong năm đã ban hành Công văn số 1786/UBND-LĐTĐXH ngày 13/10/2023 về việc phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trong mùa mưa, bão, lũ lụt; Công văn số 2164/UBND-LĐTĐXH ngày 21/11/2023 về việc xử lý địa điểm có nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em tại xã Vĩnh Sơn.

- Tổ chức lắp đặt 03 cụm pano tuyên truyền phòng chống đuối nước tại đập Bảo Đài xã Vĩnh Long, bãi tắm Cửa Tùng và bãi tắm Thái Lai xã Vĩnh Thái.

- Phối hợp với dự án “Swim forlife” hoàn thành đưa vào sử dụng 1 bể bơi tại trường Tiểu học Vĩnh Giang; tổ chức tập huấn cho 100 % giáo viên tổng phụ trách Đội về kỹ năng cứu đuối và giáo dục phòng chống đuối nước. Tổ chức hoạt động ngoại khóa về Giáo dục kiến thức và kỹ năng an toàn trong môi trường nước, phòng, chống đuối nước cho trẻ em" tại 6 trường TH, TH&THCS: Hiền Thành, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Nguyễn Bá Ngọc nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh; kỹ năng, phương pháp dạy bơi cho học sinh nhằm triển khai có hiệu quả trong nhà trường.

#### **b. Phòng chống ai nạn thương tích, bạo lực học đường**

Nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị và công tác quản lý, giáo dục học sinh để các trường thực hiện phòng chống bạo lực học đường đã ban hành Công văn số 563/PGDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2023-2024 yêu cầu 100% các trường học triển khai mô hình “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không tệ nạn xã hội”.

- Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc “Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục”. Yêu cầu 100% các trường mầm non, phổ thông xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế văn hóa ứng xử cho phù hợp, trong đó chú trọng khâu lấy ý kiến của người học và phụ huynh tham gia vào quá trình xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong trường học. Đồng thời chỉ đạo các trường thực hiện công tác Tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông;

bổ trí phòng Tư vấn tâm lý, Hòm thư góp ý cho học sinh; kịp thời tư vấn, can thiệp sớm những biểu hiện tiêu cực về sức khỏe tâm thần cho học sinh.

- Chỉ đạo các trường thành lập các câu lạc bộ sở thích, tài năng, câu lạc bộ rèn luyện, thực hành đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, câu lạc bộ ngoại ngữ... Mỗi trường học có ít nhất 3 câu lạc bộ hoạt động hiệu quả. Tổ chức và khuyến khích học sinh tham gia các diễn đàn, tọa đàm nhằm phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho học sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được học, nhất là kỹ năng kiểm chế, tự làm chủ bản thân.

### **5. Về thực hiện chế độ, chính sách và kinh phí hoạt động cho các tổ chức đoàn**

Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố và chi trả phụ cấp cho các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố đang được thực hiện theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, hiện nay Sở Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2023. Theo đó, UBND huyện đề nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố và nâng mức phụ cấp cho các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố cao hơn so với mức hiện hưởng và đang chờ cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 133/TB-UBND về Kết luận Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Vĩnh Linh năm 2023; UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới../.

#### ***Nơi nhận:***

- TT Huyện uỷ, HĐND, UBNDTTQVN huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện;
- Đoàn TNCS HCM huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Thái Văn Thành**